



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 6 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43 ฉบับที่: 15427

Col.Inch: 224.82 Ad Value: 247,302

หัวข้อข่าว: คลังเคาะอีก 9 ล้านคนจ่าย 5 พันกลุ่มตกหล่น

หน้า: 1 (บนซ้าย), 8, 9

PRValue (x3): 741,906

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คลังเคาะอีก 9 ล้านคน จ่าย 5 พันกลุ่มตกหล่น

คลังชง ครม.อนุมัติจ่ายเยียวยาอีก 9 ล้านคน
กลุ่มเปราะบาง-ตกหล่น (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

เยียวยา

จ่ายอีก 9 ล้านคนช่วยโควิด

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมในกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มตกหล่น อีก 9 ล้านคน ผ่านการคัดกรองความซ้ำซ้อนแล้ว แบ่งเป็น 1.กลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเหลือ 3 แสนคน จาก 1.7 ล้านคน 2.กลุ่มเปราะบาง (คนชรา พิการ เด็กแรกเกิด) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เหลือ 6.9 ล้านคน จาก 13 ล้านคน จะได้รับเงินคนละ 1 พันบาทเป็นเวลา 3 เดือน 3.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการคนจนเหลือ 1.2 ล้านคน จาก 2.4 ล้านคน และ 4.กลุ่มประกันสังคม 6.62 หมื่นคน ที่ตกงานแต่จ่ายเงินประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ตรงนี้จะเข้าไปช่วยจ่าย 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน

4กลุ่มลุ้นรับเยียวยาในมิ.ย.

นายประสงค์กล่าวว่า สำหรับกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ และกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้น จะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร เท่าไรนั้น ต้องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธาน โดยจะนำเสนอการจ่ายเงินเยียวยา 4 กลุ่มทั้งหมดเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองสัปดาห์หน้า หลังจากนั้นนำเสนอ ครม. หากผ่าน ครม.จะจ่ายเงินให้ทันทีในเดือนมิถุนายน จ่ายให้ 2 เดือน เป็นของเดือนมิถุนายนและพฤษภาคม จ่ายอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม

นายประสงค์กล่าวต่อว่า กลุ่มรับเรื่องร้องเรียนหน้ากระทรวงการคลัง และสาขาแบงก์รัฐ มีจำนวน 8.6 แสนคน โดยนำมาคัดกรองแล้ว 1 แสนคน พบว่า เป็นผู้ที่ยังไม่มาลงทะเบียนและตกหล่นกว่า 6.4 พันคน ที่เหลือได้รับการช่วยเหลือไปแล้วในกลุ่มต่างๆ และในจำนวนนี้ไม่เข้าเกณฑ์ 1.2 หมื่นคน โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเปราะบางและตกหล่น 9 ล้านคน

“ในการช่วยเหลือเยียวยาอีก 9 ล้านคน เป็นรอบสุดท้ายแล้ว คาดว่าการช่วยเหลือครั้งนี้จะครอบคลุมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งหมด” นายประสงค์กล่าว

ธกส.โอนเยียวยา 7 ล้านราย

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ สศก. ในฐานะนายทะเบียน ดำเนินการรวบรวม และจัดทำระบบคัดกรองข้อมูลที่ต้องเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกร โดยจ่ายเงินตรงผ่านบัญชี จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ซึ่ง สศก. ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรกลุ่มที่ 1 และ 2 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วรวม 7.59 ล้านราย

นายระพีภัทร์กล่าวว่า ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว ช่วงวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 7,103,721 ราย รวมเงิน 35,518 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนไว้ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 ธ.ก.ส. จะเร่งโอนเงินให้แล้วเสร็จต้นเดือนมิถุนายน สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการขึ้นทะเบียน จะได้รับเงินครั้งเดียว 15,000 บาท ภายใน 15 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยา แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถดำเนินการอุทธรณ์ได้แล้วจนถึงวันที่

5 มิถุนายน 2563 ส่วนเกษตรกรชุดสุดท้ายสามารถอุทธรณ์ได้จนถึง 15 สิงหาคม 2563

นายระพีภัทร์กล่าวว่า จากการติดตามผ่านหน่วยงานในพื้นที่ทั้ง 8 หน่วยงาน ของ สศก. พบว่า วันที่ 19-31 พฤษภาคม ทั้ง 8 หน่วยงาน รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยา รวม 48,621 ราย จำนวน 49,054 เรื่อง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร 44,881 เรื่อง กรมปศุสัตว์ 2,933 เรื่อง กรมประมง 439 เรื่อง การยางแห่งประเทศไทย 742 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย 50 เรื่อง กรมหม่อนไหม 6 เรื่อง และกรมสรรพสามิต (ทะเบียนยาสูบ) 3 เรื่อง ผลการดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 63 พบว่า ขณะนี้หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้แก้ไขปัญหาลงแล้ว 6,823 เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด 40,598 เรื่อง และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ 1,633 เรื่อง

สำรวจใช้เงินเพื่อครองชีพ-ทำกิน

นางอัญญา ตราไช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า จากการติดตามสอบถามเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่นำเงินไปใช้จ่ายค่าครองชีพ ของกิน ของใช้ประจำวัน นำเงินไปต่อยอดทำมาหากิน เช่น จ่ายค่าเช่าที่ทำกิน ซื้อเมล็ดพันธุ์ ซื้อพันธุ์ปลา

ซื้ออุปกรณ์จับปลา เครื่องมือทำมาหากิน ฯลฯ ที่เหลือจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของลูกหลาน ค่ารักษาดูแลสุขภาพ และนำไปใช้อื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่ารถ ค่าไฟฟ้า ค่ามือถือ ค่าน้ำ เป็นต้น

นางอัญญา กล่าวต่อว่า วันที่ 4 มิถุนายน สศก. ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อพิจารณากรอบแนวทาง และวิธีการติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ภายหลังจากเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาแล้ว สำหรับเกษตรกรที่ยังมีปัญหา หน่วยงานในระดับพื้นที่ที่เรื่องอุทธรณ์จะได้หาทางแก้ไข หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงทุกราย

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กำชับให้ข้าราชการในกระทรวงเกษตร เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มีรายชื่อตกหล่น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 6 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43 ฉบับที่: 15427

หน้า: 1 (บนซ้าย), 8, 9

Col.Inch: 224.82 Ad Value: 247,302

PRValue (x3): 741,906

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คลังเคาะอีก9ล้านคนจ่าย5พันกลุ่มตกหล่น

หรือไม่ได้รับสิทธิ หรือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง มาเย็นอุทธรณ์จนถึง 5 มิถุนายน และเข้าตรวจสอบที่ www.moac.go.th ออกมาฝากถึงเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยา ได้นำไปใช้เพื่อการยังชีพให้เหมาะสม หรือนำไปลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำการเกษตร” นางอัญชนากล่าว

‘เฉลิมชัย’สั่งเร่งทำแผนใช้งบปรก.

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 นั้น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ สศก.และทุกหน่วยงานเตรียมเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้านการเกษตร จากผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อขอใช้เงินกู้วงเงิน 4 แสนล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ขณะนี้ทุกหน่วยงานเตรียมโครงการฟื้นฟูด้านต่างๆ ประกอบด้วยกรอบการทำงาน 4 ด้าน คือ 1.เพิ่มศักยภาพและยกระดับการผลิต 2.เศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชน 3.กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน และ 4.สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เห็นชอบกรอบการทำงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้านการเกษตร โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานคืนถิ่น สถาบันเกษตรกร หรือสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในชุมชน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบเชิงพื้นที่ด้วยการบูรณาการทำงานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งโครงการที่เป็นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่

กำหนด3กรอบทำงานฟื้นฟู

นางสาวทัศนีย์กล่าวว่า วันที่ 28

พฤษภาคมที่ผ่านมา นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบการทำงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านเกษตร แก่ผู้บริหารส่วนกลาง และชี้แจงผ่านระบบทางไกล กับหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยกระทรวงเกษตรฯเกี่ยวข้องตามกรอบการทำงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ 3 กรอบ คือ กรอบการทำงานที่ 1 ด้านเพิ่มศักยภาพและยกระดับการผลิต กรอบการทำงานที่ 2 ด้านเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชน และกรอบการทำงานที่ 3 สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต

นางสาวทัศนีย์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯจะเร่งดำเนินการผลักดันแผนงานหรือโครงการให้นำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด โดยหน่วยงานต่างๆต้องเสนอกรอบโครงการ ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 หลังจากนั้นจะนำมาปรับปรุงให้เป็นโครงการที่สมบูรณ์ส่งให้ สศก. เพื่อจัดทำภาพรวมของกระทรวงเกษตรฯ เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ สศช. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ลี้ปะดาหน้าเคาะแจกไทยเที่ยวไทย

ที่กระทรวงการคลัง นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยภายหลังหารือกับกระทรวงการคลังถึงการออกแพคเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวว่า ยังไม่สรุปชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะทางกระทรวงการคลังมอบให้ไปทำการบ้านเพิ่มเติม ถึงแนวทางการดำเนินการที่กระตุ้นให้คนไทยออกมาท่องเที่ยวได้จริงใจ และดูถึงความคุ้มค่าของการใช้เงิน โดยนัดหารือกันอีกครั้งในลี้ปะดาหน้า คาดว่าจะได้ข้อสรุปชัดเจน และเริ่มนำมามาตรการออกมาใช้ในเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2563

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า สำหรับมาตรการที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ยังเป็นตุ๊กตาที่นำไปหารือ คือ แพคเกจท่องเที่ยว กำลังใจตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน้าที่ช่วยโควิด-19 เช่น ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล (รพ.สต.) รวม 1.2 ล้านคน เป็นแพคเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน และแพคเกจสนับสนุนไทยเที่ยวไทยในแพคเกจ เที่ยวบินสุข กระตุ้นการเดินทางข้ามจังหวัด โดยจะแจกเป็นบัตรกำนัลดิจิทัล มูลค่า 2-3 พันบาท ซึ่งทางกระทรวงการคลังให้โจทย์ว่านอกเหนือจาก 2 แนวทางดังกล่าวจะมีแนวทางอื่นอีกหรือไม่

เงินไม่ใช่ปัญหาเท่าวิธีการต้องคุ้มค่า

“ขณะนี้เรื่องเงินนำมาใช้กระตุ้นท่องเที่ยว นั้น ไม่ใช่ปัญหา กระทรวงการคลังสามารถจัดสรรได้ว่าจะใช้เงินตรงไหน แต่วิธีการจะต้องคุ้มค่า และทำอย่างไรให้คนไทยเที่ยวไทย ต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด นอกจากนี้ต้องดูแลไม่ให้เกิดการท่องเที่ยวแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องเที่ยวแบบนิวนอร์มอล คือต้องจองไปก่อน ถึงจะเที่ยวได้ จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนที่หาดบางแสน” นายยุทธศักดิ์กล่าว

หวังฟื้นชีพท่องเที่ยวไตรมาส4

นายยุทธศักดิ์กล่าวต่อว่า ในการหารือทั้ง 2 กระทรวง ออกความเห็นรายได้ท่องเที่ยวกลับคืนมาในระดับ 1.23 ล้านล้านบาท ซึ่งตรงนี้เป็นไทยเที่ยวไทยประมาณ 4-5 แสนล้านบาท ซึ่งท่องเที่ยวจะเป็นหนึ่งในมาตรการด้านเศรษฐกิจ คาดหวังว่ามาตรการออกมาเข้าไปช่วยพยุงภาคให้ท่องเที่ยว ช่วยเรื่องการจ้างงานภาคท่องเที่ยว และทำให้สถานการณ์ ท่องเที่ยวไตรมาส 4/2563 กลับมามีสถานการณ์ดีขึ้น

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเป็น 0 บาทตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา ดังนั้น สิ่งที่เราที่สุดคือกระตุ้นไทยเที่ยวไทย ขณะนี้โรงแรมส่วนใหญ่ยังไม่เปิดให้บริการ และมีแผนเริ่มเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม พื้นที่เริ่มเปิดไปบ้างแล้ว เช่น พัทยา หัวหิน มีอัตราเข้าพัก 70-80% ทำให้เห็นว่าการหยุดนานทำให้คนไทยอยากเที่ยว

เล็งเปิดลงทะเบียนแจกเงิน

“การแจกเงินให้ไปท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในข้อเสนอ ส่วนจะแจกเท่าไร ก็คนนั้น กำลังหารืออยู่ เพราะเป็นเงื่อนไขในการขอประมาณ ต้องคุยกับหลายๆ แนวทาง เมื่อแจกไปแล้วต้องดูทำอย่างไรให้ไปเที่ยว ซึ่งแนวทางหนึ่งมองไว้คือเปิดให้ลงทะเบียน” นายยุทธศักดิ์กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 6 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43 **ฉบับที่:** 15427

หน้า: 1 (บนซ้าย), 8, 9

Col.Inch: 224.82 **Ad Value:** 247,302

PRValue (x3): 741,906

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คลังเคาะอีก 9 ล้านคนจ่าย 5 พันกลุ่มตกหล่น

ก.อุตสาหกรรมการผลิตของบป.4หมื่นล.

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ว่า วันที่ 5 มิถุนายน กระทรวงเสนอโครงการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อดำเนินโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 คาดว่าจะช่วยประชาชนได้ประมาณ 1.2 ล้านคน เกิดมูลค่าเศรษฐกิจประมาณ 1 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม วงเงินที่เสนอต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการของ สศช.ด้วย แต่กระทรวงมั่นใจว่าโครงการทั้งหมดจะช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดแน่นอน เพราะได้หารือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ชุมชน และเกษตรกรอย่างรอบด้านแล้ว

ทุ่มโครงการฟื้นฟูศก.นิวนอร์มอล

แหล่งข่าวกล่าวว่า จากวงเงินที่เสนอเป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) มากที่สุดประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เน้นโครงการอุตสาหกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศรองรับวิถีความปกติใหม่ มีเป้าหมายผลผลิตครอบคลุม 14,150 กิจการ ครอบคลุม 500 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้ถูกทางอย่างยั่งยืน คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 96,000 ล้านบาท โดยมีทิศทางส่งเสริมอุตสาหกรรมฝ่าวิกฤตโควิด-19 มุ่งสู่วิถีความปกติใหม่ (นิวนอร์มอล) การดำเนินงานแบ่งเป็น 4 ด้าน ใน 4 กลุ่มเป้าหมายคือ 1.กลุ่มผู้ประกอบการบุคลากร 2.ประชาชน อาชีพอิสระ 3.ชุมชนวิสาหกิจชุมชน และ 4.เกษตรกร ธุรกิจเกษตร ซึ่งปัจจุบัน กสอ.ได้งบประมาณ 2563 เริ่มดำเนินการนำร่องไปแล้ว เพราะเป็นภารกิจด่วนต้องช่วยเหลือทั้ง 4 กลุ่ม

แหล่งข่าวกล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวง (สปอ.) ของบรองลงมาประมาณ 1,000 ล้านบาท เน้นโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ทั้ง 16 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนา อาทิ การพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิต รายได้ต่อหัวของประชาชน เป็นแนวทางลดความเหลื่อมล้ำ ขณะที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เสนอพัฒนาโครงการสูบน้ำจากขุมเหมืองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ วงเงิน 53 ล้านบาท ใช้แหล่งน้ำดิบ จำนวน 20 แห่ง ปริมาณน้ำเพิ่มเติม 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 20,000 ไร่ ประชาชนและเกษตรกรรอบขุมเหมืองได้ประโยชน์ 4,000 ครัวเรือน เกิดการจ้างงานของคนในพื้นที่ 500 คน ช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรม/สินค้าวัสดุก่อสร้าง

ให้แปลงเครื่องจักรเป็นเงินทุนได้

แหล่งข่าวกล่าวว่า ด้าน กพร.เสนอโรงงานเพื่อแปลงเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด วงเงิน 100-200 ล้านบาท เนื่องจากพบว่าโรงงานจำนวนมากเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ หยุดกิจการกะทันหันขาดรายได้ การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อขอรับเงินทุนผ่านการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร การขอรับเงินทุนจากสถาบันการเงิน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จะช่วยผู้ประกอบการในการฟื้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้น และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (สมอ.) ของบ 600 ล้านบาท เพื่อเตรียมการด้านการมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ภาวะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ช่วยผู้ประกอบการในการลงทุนด้านการมาตรฐานเพื่อพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ

แหล่งข่าวกล่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ของบ 100-200 ล้านบาท ผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ของบ 300 ล้านบาท เสนอโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยปรับเปลี่ยนไร่อ้อยให้เหมาะกับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมุ่งสู่เกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีแจกให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในฤดูกาลผลิต 2563/64 จำนวน 20,000 ตัน เกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าร่วมโครงการ 4,000 ราย พร้อมปรับพื้นที่เพื่อรองรับการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นเกษตรแปลงใหญ่ 100,000 ไร่ และจัดทำฐาน

ข้อมูลระบบขึ้นน้ำเตือนภัยและบริหารจัดการไร่อ้อย ครอบคลุมการจ้างเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรืออาสาสมัครกลุ่มเรียนรู้ 5,000 ราย

สอท.หนุนพัฒนาแปรรูปอาหาร

ด้าน นายเกรียงไกร เชียรกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูหลังโควิด-19 กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับ (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

เยียวยา

กระทรวงอุตสาหกรรมถึงแผนนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วงเงิน 4 แสนล้านบาท เบื้องต้นมีความเห็นตรงกันว่าควรพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร สอดคล้องกับโจทย์ของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเน้นระยะเร่งด่วน (ควิกวิน) ในการรักษาระดับหรือเพิ่มการจ้างงานให้มากที่สุด

นายเกรียงไกรกล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร ส.อ.ท.วางโมเดลต้นแบบนำร่องไว้ใน 5 ภูมิภาค พัฒนาเป็นแบบคลัสเตอร์ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง จะเข้ามาร่วมกันพัฒนาระบบชลประทานในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อาทิ การขุดบ่อ วางระบบท่อน้ำ มีแนวคิดคล้ายการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งตรงกับแนวทางกระทรวงอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร พัฒนาแอปพลิเคชันช่วยเกษตรกรที่ไม่สามารถซื้อเครื่องจักรได้เอง เพราะต้องลงทุนสูงมาใช้บริการ อาทิ รถไถนา เครื่องเกี่ยวข้าว

ผลักดันใช้ไอคอมเมิร์ซเปิดตลาด

นายเกรียงไกรกล่าวว่า นอกจากนี้ในส่วนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะมาเสริมวางระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพความชื้นอากาศ และดิน เพื่อผลักดันไปสู่การนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น หรือสมาร์ทฟาร์มมิ่ง ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน จะช่วยระบบบอบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) พัฒนาพลังงานใช้เอง อาทิ ไบโอบีแกส ส่วนด้านการตลาดก็จะมุ่งพัฒนา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 6 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43 ฉบับที่: 15427

Col.Inch: 224.82 Ad Value: 247,302

หัวข้อข่าว: คลังเคาะอีก 9 ล้านคนจ่าย 5 พันกลุ่มตกหล่น

หน้า: 1 (บนซ้าย), 8, 9

PRValue (x3): 741,906

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ไปสู่อีคอมเมิร์ซ ซึ่ง ส.อ.ท.จะมีส่วนนี้เข้าไปร่วมดูแล และรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่จะไปสนับสนุนด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าให้เกษตรกรต่างๆ

ขอ 2.7 หมื่นล. ประกันราคายาง

นายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธาน กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ เพื่อพิจารณาโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ระยะเวลา 5 เดือน หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 วงเงินประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมการช่วยเหลือรายได้ให้กับชาวสวนยาง จำนวน 1.8 ล้านราย ซึ่งจำนวนเกษตรกรชาวสวนยางพารามีจำนวนมากกว่า เมื่อมีการลงทะเบียนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ที่มีอยู่ประมาณ 1.7 ล้านคน เพราะมีการลงทะเบียนเพิ่มและรัฐบาลอนุมัติให้ชาวสวนที่ไม่มีเอกสารสิทธิให้เข้าร่วมโครงการได้ จึงมีการลงทะเบียนเพิ่มจำนวนมาก

นายประพันธ์กล่าวว่า จะนำโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เสนอ ครม.เพื่อช่วยเหลือส่วนต่างราคา ยางพารา รายละเอียดไม่เกิน 25 ไร่ กำหนดราคาอ้างอิง 6 เดือนย้อนหลัง เพื่อเป็นฐานในการจ่ายเงินส่วนต่างราคา โดยกำหนดราคาให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราควรจะได้ ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาทต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาทต่อกิโลกรัม แบ่งสัดส่วนรายได้ระหว่างเจ้าของสวน 60% และคนกรีต 40% ของเงินที่ได้รับจากการชดเชยหรือการประกันรายได้ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

กยท.วางเป้าพยุงบ.ต่อโล

“วงเงินขอชดเชยรายได้จะขอจากงบประมาณของรัฐบาล เพราะโครงการนี้เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่เคยประกาศไว้ว่าจะดูแลรายได้ให้ชาวสวนที่ขายยางได้ในราคาไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนงบประมาณครั้งนี้ได้ปรับให้ไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท จากเดิมได้เสนอไป 4.3 หมื่นล้านบาท ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี ให้โจทย์มา ในเรื่องของการใช้งบประมาณระยะที่ 2 ถือว่าใกล้เคียงกับระยะที่ 1 เพราะขณะนี้ราคายางพาราเพิ่มขึ้น ทำให้รัฐบาลจ่ายส่วนต่างน้อยลง” นายประพันธ์กล่าว

เงินเพื่อพ.ค.ดังสุด 10 ปี 10 เดือน

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 99.76 ลดลง 3.44% เทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2562 ถือเป็นปีการติดลบมากที่สุดรอบ 10 ปี 10 เดือน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 ที่ติดลบ 4.4% โดยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทางเทคนิค หลังจากเงินเฟ้อติดลบต่อเนื่อง 3 เดือน ซึ่งค่าดัชนีล่าสุดลดลงเท่ากับช่วงที่เกิดวิกฤตซับไพร์ม หรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ แต่สินค้าที่มีราคาสูงขึ้นมากกว่าสินค้าที่มีราคาลดลง จึงไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการอย่างครบถ้วน

“หากมองตามทฤษฎี ตอนนี้เกิดเงินเฟ้อทางเทคนิคเพราะเงินเฟ้อติดลบติดต่อกัน 3 เดือน โดยมีนาคม ลบ 0.54% เมษายน ลบ 2.99% และพฤษภาคม ลบ 3.44% แต่ไม่ใช่การผิดจริง จึงไม่น่ากังวล เพราะหากดูถึงเงินไปราคาสินค้าหลายตัว ทั้งผักราคาต่ำในรอบ 3 ปี ราคาอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภคไม่ได้ลดลง เป็นบวกด้วยซ้ำ แต่บวกไม่เยอะ เรียกว่าหมู เห็ด เป็ด ไก่ ไม่สามารถโปดกในสัดส่วนที่ลดลงมากของน้ำมันเดือนนี้ราคาสูง 27% ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และมาตรการลดค่าครองชีพของกระทรวงพาณิชย์ที่ทำงานกับผู้ประกอบการลงได้ ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าเงินเฟ้อแล้วจะทำให้เศรษฐกิจแย่” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

ชี้ปัจจัยราคาน้ำมัน-อาหารต่ำ

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 5 เดือนของปี 2563 ลบ 1.04% สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (หักอาหารสดและพลังงาน) อยู่ที่ 102.51 ขยายตัว 0.01% แสดงให้เห็นว่าสินค้ายังมีการเคลื่อนไหวทางด้านราคา ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย 5 เดือนลดลง 0.40% โดยเดือนพฤษภาคม สินค้าที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อ 422 รายการ พบว่าราคาสูงขึ้น 195 รายการ อาทิ ข้าวสารเหนียว น้ำมันพืช เนื้อสุกร ไข่ไก่ กระเทียม กับข้าวสำเร็จรูป อาหารแช่ ค่าเดินทางและทำบุญ

ค่าเช่ารถตู้ ค่าเช่าบ้าน ส่วนสินค้าราคาตลาดลง 151 รายการ อาทิ ค่ากระแสไฟฟ้า แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์อี 20 น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน 95 ค่าน้ำประปา ฟรีสตา และสินค้าราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง 76 รายการ

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า แนวโน้มเงินเฟ้อคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เพราะเดือนพฤษภาคมน่าจะเป็นช่วงที่ต่ำที่สุดของปีนี้แล้ว เนื่องจากปัจจุบันกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นจากการคลายล็อกดาวน์ ทำให้มีการใช้จ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวและปรับตัวสูงขึ้น ส่วนค่าไฟฟ้า น้ำประปา สินค้ามาตรฐานราคาแล้ว เงินเฟ้อน่าจะเริ่มขยับเพิ่มขึ้น แต่ยังคงประเมินว่าทั้งปี 2563 เงินเฟ้ออยู่ในแดนลบ ไม่กลับเป็นบวก เพราะฐานน้ำมันปีก่อนสูง ซึ่งจะทบทวนเงินเฟ้ออีกครั้งหลังเดือนมิถุนายน โดยคงคาดการณ์ไว้ติดลบ 1.0% ถึงลบ 0.2% มีค่ากลางอยู่ที่ 0.6% บนสมมุติฐานราคาน้ำมันเฉลี่ย 35-45 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จีดีพีติดลบ 4.8% ถึง 5.8% อัตราแลกเปลี่ยน 30.50-32.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

เชียร์ปลดล็อกพื้นบริโภค-ท่องเที่ยว

“ปัจจัยที่มองว่าจะทำให้เงินเฟ้อกลับมาขยายตัวมาจากการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนได้ คนเริ่มกลับมาใช้จ่ายและยังมีการทยอยเปิดการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด รัฐบาลกำลังมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อทดแทนรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำให้เศรษฐกิจในประเทศหมุนเวียน ซึ่งมีผลต่อราคาสินค้า ขณะที่ภัยแล้งแม้สถานการณ์ดีขึ้น แต่ก็ต้องติดตามราคาสินค้าเกษตรบางตัวอย่างใกล้ชิดต่อไป” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

ธปท.แจง 4 ข้อ ยังไม่เข้าช่วยเงินเฟ้อ

จากกรณีกระทรวงพาณิชย์แถลงเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม ติดลบ 3.44% ต่ำสุดในรอบ 10 ปี 10 เดือน และระบุสู่ภาวะเงินเฟ้อทางเทคนิคนั้น นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในการดำเนินนโยบายการเงิน ธปท.อิงนิยามภาวะเงินเฟ้อของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ซึ่งต้องเข้าเงื่อนไข 4 ข้อ ดังนี้ 1.อัตราเงินเฟ้อติดลบเป็นเวลานานพอ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 6 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15427

หน้า: 1 (บนซ้าย), 8, 9

Col.Inch: 224.82

Ad Value: 247,302

PRValue (x3): 741,906

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คลังเคาะอีก9ล้านคนจ่าย5พันกลุ่มตกหล่น

สมควร (prolonged period) 2.อัตราเงินเพื่อ
ติดลบกระจายในหลายๆ หมวดสินค้าและ
บริการ 3.การคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะยาว
(ปกติดูที่ระยะ 5 ปี) ต่ำกว่าเป้าหมายระยะ
ปานกลางอย่างมีนัย และ 4.อัตราขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจติดลบ และอัตราว่างงานมี
แนวโน้มสูงขึ้น

นายดอนกล่าวว่า หากพิจารณาตาม
เงื่อนไขดังกล่าวพบว่าอัตราเงินเฟ้อไทยติดลบ
มาเพียงสามเดือน แม้ประมาณการล่าสุดของ
ธปท.จะให้อัตราเงินเฟ้อทั้งปีนี้ติดลบ แต่ยัง
มองว่าปีหน้าจะกลับเป็นบวกได้ อีกทั้งเป็นการ
ติดลบจากราคาพลังงานเป็นสำคัญ ขณะที่
การคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 5 ปี อยู่ที่ 1.8%
ต่อปี ถือว่าใกล้เคียงกับกึ่งกลางของช่วงเป้า
หมายเงินเฟ้อของ ธปท.ที่ 1-3% ต่อปี จึงยัง
ไม่เข้าข่ายเงินเฟ้อตามนิยามของการดำเนิน
นโยบายการเงิน

“เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะ
เงินฝืดได้ หากเศรษฐกิจไทยหดตัวลึก หรือฟื้น
ตัวช้ากว่าที่ประเมินมาก โดย ธปท.จะติดตาม
พัฒนาการของเศรษฐกิจและเงินเฟ้ออย่าง
ใกล้ชิด” นายดอนกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 7 - พุธ 10 มิถุนายน 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 3581

หน้า: 1(ขวา), 11

Col.Inch: 84.79 Ad Value: 105,987.50 PRValue (x3): 317,962.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ฐาน-ยางพารา ออร์เดอร์พุ่ง อัญมณีสาหัส

ฐาน-ยางพารา ออร์เดอร์พุ่ง อัญมณีสาหัส

จับพืนเศรษฐกิจเร่งนำเข้า ดินน้ำยางพุ่ง44บาท

จับชีพจรส่งออกไทย ฝ่าโควิดครึ่งปีหลัง “ฐาน-ยางพารา-ถั่วเขียว” ออร์เดอร์พุ่ง ดินร่อนน้ำยางในประเทศ ขยับ สวนทางอัญมณี คำสั่งซื้อยังเจียบสนิท ประสานแบงก์ปล่อยกู้ซอฟต์โลน 6 พันล้านประคองธุรกิจการเมนต์ฟูปยาว

การส่งออกไทยรายได้หลักของประเทศยังซบพืด โควิด-19 ช่วง 4 เดือนแรกปี 2563 มูลค่าการส่งออกรูปดอลลาร์สหรัฐยังขยายตัวเพียง 1.19% (กราฟิกประกอบ) ซึ่งสถานการณ์โควิดแม้เวลานี้จะเริ่มคลี่คลายในฝั่งเอเชีย

ต่อหน้า 11

ข่าวต่อ ฐาน-ยางพารา

เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แต่ฝั่งยุโรป อเมริกา และอเมริกาใต้ การแพร่ระบาดยังขยายวงกระทบต่อธุรกรรมนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศที่ยังสะดุด อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบคำสั่งซื้อสินค้าไทยเพื่อส่งมอบช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีได้และมีเสีย

นายอมรพันธุ์ อรัณวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกฐานยางพาราป้องกันและผลิตภัณฑ์ฐานยางพาราใหญ่ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากอานิสงส์โควิด-19 มีล็อกดาวน์

และ Work From Home ในหลายประเทศ ส่งผลมีคำสั่งซื้อฐานยางพาราป้องกันจากต่างประเทศเข้ามายังบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึง ณ ปัจจุบันเวลานี้บริษัทได้เดินเครื่องผลิตเต็มเพดานที่ 800 ตันวัตถุดิบต่อวัน

“เดิมมองว่าออร์เดอร์ที่เข้ามาจำนวนมากในไตรมาสที่ 2 และสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายในหลายประเทศจะทำให้ออร์เดอร์ไตรมาส 3 อาจชะลอลง แต่เวลานี้มองว่าถ้าชีวิตผู้คนทั่วโลกยังไม่กลับมาเป็นปกติ ภาคท่องเที่ยวยังไม่กลับมา ความต้องการอาหารกระป๋องเพื่อดูแลบ้านที่ในช่วงครึ่งปีหลังก็ยังมีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ประกอบกับราคาวัตถุดิบปลาทุบลดลง มีผลต่อราคาสินค้าที่ลดลง ทำให้เรายังคงเป้าหมายยอดขายทั้งปีไว้ที่ 2.4 หมื่นล้านบาท”

นายหลักชัย กิตติพล นายกิตติมศักดิ์สมาคมยางพาราไทย กล่าวว่า การส่งออกยางพาราไทยเริ่มกลับมาเป็นปกติ โดยตลาดหลักคือจีนเริ่มมีการนำเข้ายางแท่งเพื่อใช้ผลิตยางรถยนต์และน้ำยางข้นเพื่อใช้ในการผลิตถั่วเขียวที่เป็นสินค้าจำเป็นในป้องกันเชื้อโรคมกขึ้น (ไทยส่งออกถั่วเขียว 4 เดือนแรก 13,894 ล้านบาท ขยายตัว 14%) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาเพื่อเร่งสร้างงานให้ชาวจีนมีงานทำ และเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งผลราคาน้ำยางสดในไทยปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาน้ำยางสด ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ 43-44 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) (เทียบกับเดือนธ.ค. 2562 ก่อนโควิดแพร่ระบาดเฉลี่ยอยู่ที่ 40 บาทต่อกก.)

“คาดการณ์ส่งออกยางพาราไทยปีนี้ ด้านปริมาณ



การส่งออกของไทย

ช่วง 4 เดือนแรกปี 2563

81,620.30

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

+1.19%

ตลาดส่งออก 5 อันดับแรก

ประเทศ	มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราขยายตัว (%)
สหรัฐอเมริกา	11,425.06	+4.6
จีน	9,311.8	+1.8
ญี่ปุ่น	7,928.45	-2.3
เกาหลีใต้	4,225.18	+18.3
สิงคโปร์	3,960.50	+55.3

สินค้าส่งออก 5 อันดับแรก

สินค้า	มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	อัตราขยายตัว (%)
อัญมณีและเครื่องประดับ (รวมทองคำ)	8,147.7	+114.8
รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ	7,073.0	-22.0
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ	5,893.8	+6.2
ผลิตภัณฑ์ยาง	3,747.7	+2.7
เม็ดพลาสติก	2,585.2	-17.5



ฐาน INFO GRAPHIC



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 7 - พุธ 10 มิถุนายน 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 3581

หน้า: 1(ขวา), 11

Col.Inch: 84.79 Ad Value: 105,987.50 PRValue (x3): 317,962.50

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ฐาน-ยางพารา ออร์เตอร์ฟุ้ง อัญมณีสีฟ้า

จะส่งออกได้ประมาณ 3.8 ล้านตันจากปีที่แล้วส่งออกได้ 4 ล้านตันเศษ และมูลค่าส่งออกจะติดลบประมาณ 15% (จากปี 2562 ส่งออก 1.28 แสนล้าน) จากผลกระทบโควิดทำให้การส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกสะดุดไป รวมถึงตลาดอื่น ๆ เช่น ยุโรป อเมริกาปรับตัวลดลง”

ขณะที่ในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งถูกมองเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็นช่วงวิกฤติโควิด นายสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (รวมทองคำที่ซื้อมาขายไปเพื่อเก็งกำไร) ช่วง 4 เดือนแรกปีนี้มีมูลค่า 252,721 ล้านบาท ขยายตัว 11% แต่หากหักทองคำ การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับจากโรงงานผลิตยังติดลบ (-27%) คาดทั้งปีนี้จะติดลบ 20-30% จากเวลานี้คำสั่งซื้อไม่มีเข้ามา ผู้ประกอบการในภาพรวมเริ่มขาดสภาพคล่อง ล่าสุดนางสาวพรทิวา นิพัธิน นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับได้ประสานกับ 6 ธนาคารเพื่อปล่อยกู้ดอกเบี้ยวต่ำ 2% ให้กับสมาชิกเพื่อใช้เป็น

ทุนหมุนเวียนและประคองธุรกิจ

ขณะที่นายสุกิจ ดงปียาจารย์ กรรมการผู้จัดการ ชงเส็งกรุ๊ป ผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้ากีฬา รายใหญ่ให้กับแบรนด์เนมดัง มีโรงงานในไทย เวียดนาม และกัมพูชา กล่าวว่า คำสั่งซื้อจากต่างประเทศยังไม่ดีขึ้น แม้เวลานี้ในหลายประเทศจะอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬาได้แล้ว แต่เป็นเพียงการถ่ายเทยอดขาย ไม่มีผู้ชมหรือกองเชียร์ในสนาม ทำให้ความต้องการชุดสำหรับนักกีฬาและกองเชียร์ยังไม่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามก็ตีบริษัทมีออเดอร์เก่าส่งมอบถึงเดือนพฤษภาคม แต่หลังจากนี้ไม่มีออเดอร์ใหม่ ทำให้ทางกลุ่มต้องประคองธุรกิจโดยลดเวลาการทำงานลงทุกโรงเหลือ 4 วันต่อสัปดาห์เพื่อรอดสถานการณ์กลับมากะต้องดีขึ้น คาดปีนี้รายได้ของบริษัทอาจติดลบถึง 20% ●



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเมือง

วันที่: จันทร์ 8 มิถุนายน 2563

ปีที่: 30 ฉบับที่: 10785

Col.Inch: 14.31 Ad Value: 15,741

หัวข้อข่าว: เร่งไฟเขียวประกันสวนยาง

หน้า: 3(กลาง)

PRValue (x3): 47,223

คลิป: ชาว-ดำ

เร่งไฟเขียวประกันสวนยาง

วันที่ 7 มิ.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวกรณีคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่ 2 ตามนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ให้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ในกรอบงบประมาณ 30,000 ล้านบาท ประกันรายได้จากยาง 3 ชนิด โดยกำหนดราคาขายแผ่น ก.ก.ละ 60 บาท น้ำยางสด ก.ก.ละ 57 บาท ยางก้อนถ้วย ก.ก.ละ 46 บาท เศษยางหรือขี้ยาง ก.ก.ละ 23 บาท มีระยะเวลาการประกันรายได้ 5 เดือน พื้นที่รายละเอียดไม่เกิน 25 ไร่ ตั้งแต่ส.ค.-ธ.ค.2563 เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลกับการยางฯ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 โดยมีประมาณ 1.8 ล้านคน ในพื้นที่เปิดกรีด 18 ล้านไร่

หลังโครงการเราไม่ทิ้งกันสิ้นสุดก.ค.นี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ระยะที่ 2 จะเริ่มค่อในเดือนส.ค. ถึงธ.ค. 2563 จึงอยากให้รัฐบาลนำมติ กนย. เข้าสู่ที่ประชุมครม. เพื่อขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร ระยะที่ 2 เป็นมติ ครม.โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันให้ชาวสวนยางพาราสบายใจและความมั่นใจจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคาขายพาราตามโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลแน่นอน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 8 มิถุนายน 2563

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6473

หน้า: 1(ซ้าย), 29

Col.Inch: 35.89 Ad Value: 39,479

PRValue (x3): 118,437

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: STAคาดงบQ2ทรู ยอดขายถุงมือพุ่ง

STAคาดงบQ2ทรู ยอดขายถุงมือพุ่ง

“STA” สันผลงบไตรมาส 2/63 โตเด่น รับตลาดยางดี-ยอดขายถุงมือยางทะลัก - คงเป้าปีนี้ปริมาณขายยาง 1.3-1.7 ล้านตัน เติบโต 7-8% ส่วนยอดขายถุงมือยางพุ่ง 15-20% ตั้งแต่ 28,000-29,000 ล้านชิ้น ส่ง STGT เข้าเทรดใน SET ต้น ก.ค.นี้



STA

นายวิรัช สิมเจริญกุล กรรมการบริหารบริษัท ศรีตรังแอมโมเนียม จำกัด (มหาชน) หรือ STA เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2563 จะเติบโตได้ดี เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2563 และเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2562 โดยยังสามารถทำกำไรและมาร์จิ้นของยางธรรมชาติได้ดีเหมือนกับช่วงไตรมาส 1/2563 ส่วนปริมาณการขายที่เข้ามาจะใกล้เคียงกับไตรมาส 2/2562 และมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น ด้านธุรกิจถุงมือยางได้รับผลบวกจากไวรัสโควิด-19 ที่ปัจจุบันมียอด

ขายล่วงหน้ายาวถึงไตรมาส 3/2564 แล้ว และยังมีกำไรปรับเพิ่มราคาอีกเฉลี่ย 10-15% ต่อไตรมาส ขณะที่อัตราการเดินเครื่องจักรสูงถึง 94-95% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ 85-90% จากกำลังการผลิตรวม 33,000 ล้านชิ้นต่อปี (เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค. 2563) ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน เพราะตลาดมีขนาดใหญ่ จึงสอดคล้องกับปริมาณการสั่งซื้อ ทำให้กำลังการผลิตถุงมือยางในไตรมาส 2/2563 มีการขยายตัวสูงถึง 15-20%

นายวิรัช กล่าวว่า ยอดขายถุงมือยางในปี 2563-2564 จะมีการเติบโตมากกว่าปกติที่มีการเติบโต 10-12% ต่อปีอย่างแน่นอน หรือมากกว่า 300,000 ล้านชิ้น เนื่องจากได้รับผลบวกจากโควิด-19 และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปแบบ New Normal โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีการใช้ถุงมือยางเพียง 10 ชิ้นต่อคนต่อปี (ส่วนที่ยุโรป-อเมริกา มีการใช้ 150 ชิ้นต่อคนต่อปี) รวมถึงการใช้ทางด้านแพทย์ที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้นบริษัทคงเป้าหมายปี 2563 จะมีปริมาณการขายยางที่ 1.3-1.7 ล้านตัน เติบโต 7-8% จาก

ปี 2562 ที่มีปริมาณการขายยาง 1.1 ล้านตัน และมียอดขายถุงมือยางแตะ 28,000-29,000 ล้านชิ้น เติบโต 15-20% จากปี 2562 ที่มียอดขายถุงมือ 19,000 ล้านชิ้น ซึ่งในไตรมาส 1/2563 มีปริมาณการขายยางไปแล้ว 304,721 ตัน และถุงมือยาง 6,300 ล้านชิ้น ขณะเดียวกัน มองว่ามีสัดส่วนยอดขายในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 10-15% และจากการส่งออกอยู่ที่ 85-90%

ด้านงบลงทุนในปี 2563 บริษัทได้ปรับวงเงินเหลือ 1,200 ล้านบาท จากเดิมวางไว้ 1,600 ล้านบาท เนื่องจากการชะลอการลงทุน และรอดูสถานการณ์ในปี 2564 ส่วนธุรกิจถุงมือยางยังคงเดินหน้าขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องที่ นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทมีเงินสดกว่า 3,000 ล้านบาท สามารถรองรับธุรกิจได้ดี อีกทั้งยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และบริหารจัดการแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิรัช กล่าวอีกว่า ส่วนแผนการนำบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ผู้ผลิตถุงมือยาง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงต้นเดือน ก.ค. 2563 โดย STGT จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 444,780,000 หุ้น ซึ่งจะมีการเปิดจองซื้อหุ้นได้ช่วงสิ้นเดือน มิ.ย. 2563 และภายหลังการเข้าจดทะเบียน STA จะยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 55.95% จากก่อนหน้าการ IPO มีการถือหุ้นในสัดส่วน 81.08%

ทั้งนี้ ในปี 2563-2575 บริษัทจะขยายกำลังการผลิตเพิ่ม 4,000-5,000 ล้านชิ้นต่อปี ตั้งเป้าหมายในปี 2567 จะมีกำลังการผลิตที่ 50,000 ล้านชิ้นต่อปี คาดว่าจะใช้เงินลงทุน 20,000 ล้านบาท ส่วนปี 2571 จะมีกำลังการผลิตที่ 70,000 ล้านชิ้นต่อปี และในปี 2575 มีกำลังการผลิตแตะ 100,000 ล้านชิ้นต่อปี

สำหรับปัจจุบัน STGT ถือเป็นผู้ผลิตถุงมือยางที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก โดยมีกำลังการผลิตรวม 33,000 ล้านชิ้นต่อปี จากโรงงาน 3 แห่ง ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ตรัง ผลิตภายใต้แบรนด์ตัวเอง 10-20% และรับจ้างผลิต (OEM) 80%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวราคาของ STA ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา เปิดตลาดที่ราคา 25.75 บาท โดยการซื้อขายระหว่างวันปรับขึ้นไปสูงสุดที่ราคา 26.75 บาท ก่อนจะลงมาปิดตลาดที่ราคา 26.25 บาท บวกเพิ่มขึ้น 1 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 3.96% ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นกว่า 1,174.99 ล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 8 - พุธ 10 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43 ฉบับที่: 5260

หน้า: 3(บนขวา)

Col.Inch: 81.24 Ad Value: 81,240

PRValue (x3): 243,720

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: โควิดจุดส่งออกหมอนยางพารา 'จूरินทร์' เซ็น MOU เองเหลือส่งอีก 18 ล.ใบ

โควิดจุดส่งออกหมอนยางพารา 'จूरินทร์' เซ็นMOUเองเหลือส่งอีก 18ล.ใบ

โควิด-19 จุดส่งออก "หมอนยางพารา" วิตเป้าจूरินทร์ หลังชนเอกชนตะลุยลงนามขาย 20 ล้านใบ ส่งไปได้จริงแค่ 1.7 ล้านใบ กรมส่งออกมั่นใจส่งออกพฤษภาคม 2563 พันตัวดีขึ้น ด้าน กยท. ชงมาตรการประกันรายได้ชาวสวนยางเฟส 2 เข้า ครม. 9 มิ.ย.นี้ คาดใช้เงิน 27,000 ล้านบาท ช่วยเหลือได้ 1.8 ล้านราย

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า ภายหลังจากที่นายจूरินทร์ ลักขณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ได้มุ่งดำเนินนโยบายให้ความสำคัญต่อการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรในฐานะเซลล์ประเทศ โดยการนำคณะภาคธุรกิจเยือนหลายประเทศ เช่น จีน สหภาพยุโรป สหรัฐ โดยในการเยือนตุรกีทางบริษัท JSY LATEX จากนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับบริษัท REPKAUCUK จากตุรกี ได้เจรจาตกลงซื้อขายหมอนยางพาราได้ 20 ล้านใบ มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท โดยมีแผนเริ่มต้นส่งมอบตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2562 เป็นต้นมา แต่ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลการส่งออกหมอนยางพารา (พิกัด 94049090) จากข้อมูลกรมศุลกากรในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) 2563 ไม่ปรากฏว่ามีการส่งออกเลย

นายวิทยากร มณเฑียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ความคืบหน้าการส่งออกหมอนยางพารา ภายหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทยอย



รับมอบหมอนยาง - โควิด-19 กระทบแผนส่งมอบหมอนยางพาราตาม MOU กระทรวงพาณิชย์ 20 ล้านใบ ซึ่งได้เริ่มส่งมอบตั้งแต่ ธ.ค. 62 - ปัจจุบันได้จำนวน 1.7 ล้านใบ

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับจีน ตุรกี และอินเดีย ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2562 โดยมีเป้าหมายจะส่งออกหมอนยางพาราแบบสำเร็จรูปได้รวม 10 ล้านใบ ทั้งนี้ กรมได้ติดตามการส่งมอบหมอนยางพาราไปยัง 3 ประเทศ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562-เดือนเมษายน 2563

ส่งออกได้ 1.7 ล้านใบ มูลค่า 1.7 พันล้านบาท โดยลอตแรกเดือนธันวาคม-มกราคม 2563 ส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 800,000 ใบ ลอตที่สองระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 40,000 ใบ ส่วนในเดือนเมษายนที่ผ่านมาสามารถส่งออกได้เพิ่ม 20,000 ใบ

"ยอดการที่ส่งออกหมอนยางพาราในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลดลง เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การส่งมอบสินค้าชะงักงัน ประกอบกับการระงับการจับจ่ายซื้อสินค้าของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำตลาดของประเทศผู้นำเข้าชะงักตัว

ลงด้วย แต่เชื่อว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย การส่งออกจะคล่องตัวมากขึ้น ผู้บริโภคหันมาจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคจีนมั่นใจว่าการส่งออกหมอนยางพาราจะปรับตัวดีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 น่าจะพันตัวดีมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น"

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงนั้น เป็นไปตามเป้าหมายการผลักดันการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยครั้งนั้นกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเอกชน 5 ราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงนาม MOU กับผู้นำเข้าจีน 4 ราย ผู้นำเข้าอินเดีย 1 ราย และผู้นำเข้าตุรกี 2 ราย มีเป้าหมายผลักดันการส่งออกหมอนยางพาราให้ได้ 10 ล้านใบ แต่การส่งออกหมอนยางพาราไปประเทศดังกล่าวนี้ไม่ได้วางเป้าหมายว่าแต่ละประเทศจะส่งออกไปเท่าไร ขึ้นอยู่กับการเจรจาของผู้ซื้อและผู้ขายและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด ดังนั้น ยอดส่งออก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 8 - พุธ 10 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5260

หน้า: 3(บนขวา)

Col.Inch: 81.24 Ad Value: 81,240

PRValue (x3): 243,720

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: โควิดจุดส่งออกหมอนยางพารา 'จूरिनทร์' เซ็น MOU เองเหลือส่งอีก 18 ล.ใบ

หมอนยางพาราไปแต่ละประเทศจึงไม่เท่ากัน

ด้านแหล่งข่าวการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าตุรกี ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ชื่อหมอนยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งหลังจากทำ MOU แล้วขณะนั้นมอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ ไปติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการส่งมอบสินค้าตามสัญญา โดยจะเริ่มส่งมอบในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 นี้ เดือนละ 400,000 ใบ ยอมรับว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้คอนแทกต์ลูกค้าชะลอ อาจต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กยท.ยังมีโครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางของชาวสวนยาง อาทิ แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง โดยมีสินเชื่อยางพาราให้ผู้ประกอบการในช่วงโควิด-19 โครงการกระตุ้นการใช้ยางในประเทศ ล่าสุดร่วมกับกระทรวงคมนาคม รวมไปถึงโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางเฟส 2 ที่จะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และคาดว่าจะเสนอ ครม.ในสัปดาห์นี้

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (স্যท.) กล่าวว่า ภาครัฐให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงโควิด-19 ได้ดี แม้จะยังไม่สามารถส่งออกได้มากนัก แต่การช่วยเหลือระยะยาวโดยเฉพาะ

ผลักดันโครงการแปรรูปให้มากขึ้นจะดียิ่งกว่า ซึ่งเร็ว ๆ นี้ สยยท.ในนามเกษตรกรจะได้เสนอโครงการขยายวงเงินกู้เพื่อโรงงานแปรรูปยางมีอย่างต่อเนื่องโครงการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) โดยขอให้รัฐบาลมุ่งเน้นการใช้น้ำยางสดจากเกษตรกรไทยให้มากขึ้น แทนการส่งออกไปมาเลเซีย

รายงานข่าวระบุว่า ในส่วนการเดินทางนำดูแลเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราใน วันที่ 9 มิ.ย. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ตามที่ กยท.เสนอขอชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง 27,000 ล้านบาท จากที่ กยท.ได้เสนอไปก่อนหน้านี้ 43,000 ล้านบาท เพื่อชดเชยส่วนต่างของราคายางพาราให้เกษตรกร 1.8 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการประกันรายได้ระยะที่ 1 ที่มีเกษตรกร 1.7 ล้านราย เนื่องจากรัฐบาลอนุมัติให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดเงื่อนไขชดเชยรายได้ รายละไม่เกิน 25 ไร่ เป็นเวลา 5 เดือน โดยกำหนดราคาประกันน้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาทต่อ กก. ราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาทต่อ กก. แบ่งสัดส่วนรายได้ระหว่างเจ้าของสวน 60% และคนกรีต 40% เช่นเดิม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

nationtv.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 07:49

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: ครม. 9 มิ.ย. เคาะ 2.7 หมื่นล้าน ประกันรายได้ชาวสวนยาง

ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563.



หน้าแรก ข่าว รายการทีวี คอลัมน์สตรี เจาะประเด็นร้อน ตระกหวัย OK Nation อื่นๆ ร่วมงานกับเรา

หน้าแรก > ข่าว > เศรษฐกิจ > ครม. 9 มิ.ย. เคาะ 2.7 หมื่นล้าน ประกันรายได้ชาวสวนยาง

เศรษฐกิจ

ครม. 9 มิ.ย. เคาะ 2.7 หมื่นล้าน ประกันรายได้ชาวสวนยาง

5 มิ.ย. 2563

46 0 0





การยางแห่งประเทศไทยเคาะงบประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางใหม่ 2.7 หมื่นล้าน ชาวสวน-คนกรีดยาง แบ่งกัน 60:40 เตรียมเสนอครม.9 มิถุนายนนี้ ติดตามได้ในเจาะลึกเศรษฐกิจเนชั่นบิซอินไซด์

ประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. บอกว่า เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 9 มิถุนายนนี้ เพื่อพิจารณาโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ระยะเวลา 5 เดือน นับจากเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 วงเงินประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมการช่วยเหลือรายได้ให้กับชาวสวนยางจำนวน 1.8 ล้านราย ซึ่งมากกว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ที่มีอยู่ประมาณ 1.7 ล้านคน เพราะมีการลงทะเบียนเพิ่ม และรัฐบาลอนุมัติให้ชาวสวนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ให้เข้าร่วมโครงการได้ จึงมีการลงทะเบียนเพิ่มจำนวนมาก

กยท. จะนำโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เสนอ ครม. เพื่อช่วยเหลือส่วนต่างราคาขายพาราไรละไม่เกิน 25 บาท กำหนดราคาอ้างอิง 6 เดือนย้อนหลัง เพื่อเป็นฐานในการจ่ายเงินส่วนต่างราคา โดยกำหนดราคาเกษตรกรชาวสวนยางพาราควรจะได้ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด 57.00 บาทต่อกิโลกรัม ยางก้อนถ้วย 23.00 บาทต่อกิโลกรัม แบ่งสัดส่วนรายได้ระหว่างเจ้าของสวน 60% และ คนกรีดยาง 40% ของเงินที่ได้รับจากการชดเชยหรือการประกันรายได้ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

วงเงินที่ขอชดเชยรายได้จะขอจากงบประมาณของรัฐบาล เพราะโครงการนี้เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล ที่เคยประกาศไว้ว่าจะดูแลรายได้ให้ชาวสวนให้ขายยางได้ในราคาไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนงบประมาณ ครั้งนี้ ไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้โจทย์มา การใช้งบประมาณในเฟสที่ 2 ถือว่าใกล้เคียงเฟสที่ 1 เพราะ ขณะนี้ราคาขายพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้รัฐบาลจ่ายส่วนต่างน้อยลง



ก่อนหน้านี้ กยท.เตรียมทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 วงเงิน 42,000 ล้านบาท คณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติ (กนย.) หลังจากที่ผ่านมาตั้งไว้เบื้องต้นที่ 35,000 ล้านบาท แต่หลังเตรียมทำโครงการฯ มีเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนในส่วนของเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือผู้ถือบัตรสีชมพูแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ กยท.เป็นจำนวนมากถึง 5.7 ล้านไร่จากเดิมเมื่อรัฐบาลดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 มีเกษตรกรถือบัตรสีชมพูไม่ถึง 5 ล้านไร่

การเพิ่มขึ้นของจำนวนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิและราคาขายที่ตกต่ำลง จากราคาน้ำมันตกต่ำ และการระบาดของโควิด-19 ทำให้ตลาดไม่สามารถส่งออกได้ การผลิตจากทั่วโลกที่ต้องใช้ยางเป็นวัตถุดิบหยุดชะงัก ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมนในการส่งออก หรือเงินเชส 2 บาทต่อกิโลกรัมในช่วงเดือนตุลาคม 2562-กลางเดือนเมษายน 2563 หรือประมาณ 7 เดือนเก็บได้วงเงิน 4,665 ล้านบาทซึ่งถือว่าใกล้เคียงปี 2562 ที่ทั้งปีเก็บเงินเชส 8,116 ล้านบาท

- "วันเฉลิม"อุ้มหายในเขมร? ตร.ไทยไม่ยืนยัน!
- "หมอช้าง" เตือน 2 ราศีให้ระวังตัว 7 วัน จากราหูอมจันทร์คืนนี้
- เปิดใหม่ไลน์ "วันเฉลิม" ผู้สืบทอดการเมืองถูก "อุ้ม" ในพนมเปญ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

posttoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 13:10

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: "ปชป." จักรม.อนุมัติโครงการประกันรายได้ช่วยชาวสวนยาง ระยะที่ 2



"ปชป." จักรม.อนุมัติโครงการประกันรายได้ช่วยชาวสวนยาง ระยะที่ 2

วันที่ 07 มิ.ย. 2563 เวลา 12:17 น.



"เทพไท เสนพงศ์" โฆษกจรัฏฐบาลนำมติของ กนย.ให้กรม.อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร ระยะที่ 2 โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่ 2



เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ facebook live จาก สภาเกษตรกรไทย เรียนรู้ประชาธิปไตย บ้านสำนักขันธ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยกล่าวว่า กรณีที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ได้มีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ตามนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ให้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ในกรอบงบประมาณ 30,000 ล้านบาท ประกันรายได้จากยาง 3 ชนิด โดยกำหนดราคาขายแผ่น ก.ก.ละ 60 บาท น้ำยางสด ก.ก.ละ 57 บาท ยางก้อนถ้วย ก.ก.ละ 46 บาท เศษยางหรือขี้ยาง ก.ก.ละ 23 บาท มีระยะเวลาการประกันรายได้ 5 เดือน จำนวนพื้นที่ยางละไม่เกิน 25 ไร่ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 จำนวนประมาณ 1.8 ล้านคน ในพื้นที่เปิดกรีต 18 ล้านไร่ เงินชดเชยส่วนต่างจะจ่ายเป็น 5 งวด หรือจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง จะโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของสวนยาง 60% และคนกรีตยาง 40% โดยตรงนั้น สร้างความพึงพอใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ระดับหนึ่ง และถือว่าการช่วยเหลือชดเชยส่วนต่างของราคายางพาราในเบื้องต้น หลังจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล สิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคมนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ระยะที่ 2 จะเริ่มต่อในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 จึงอยากให้รัฐบาลได้นำมติ กนย.เข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร ระยะที่ 2 เป็นมติ ครม.โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา ได้มีความสบายใจ และความมั่นใจว่า ชาวสวนยางพาราทุกคนจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคายางพารา ตามโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลอย่างแน่นอน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 13:17

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: เทพไท เรียกร่อง ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะ2

MATICHON ONLINE

บทชีนออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

M ข่าวในพระราชสำนัก **เกาะติด COVID-19** > การเมือง > เศรษฐกิจ > หุ้น-การเงิน > บริหารการเงิน > ในประเทศ >

การเมือง

เทพไท เรียกร่อง ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะ2

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 - 11:30 น.



เทพไท เรียกร่อง ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะ2



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 13:17

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: เทพไท เรียกรอง ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.63 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่ 2 ตามนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ให้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ในกรอบงบประมาณ 30,000 ล้านบาท ประกันรายได้จากยาง 3 ชนิด โดยกำหนดราคายางแผ่น ก.ก.ละ 60 บาท น้ำยางสด ก.ก.ละ 57 บาท ยางก้อนถ้วย ก.ก.ละ 46 บาท เศษยางหรือขี้ยาง ก.ก.ละ 23 บาท มีระยะเวลาการประกันรายได้ 5 เดือน จำนวนพื้นที่ยางละไม่เกิน 25 ไร่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563

เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 จำนวนประมาณ 1.8 ล้านคน ในพื้นที่เปิดกรีด 18 ล้านไร่ เงินชดเชยส่วนต่างจะจ่ายเป็น 5 งวด หรือจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง จะโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของสวนยาง 60% และคนกรีดยาง 40% โดยตรงนั้น สร้างความพึงพอใจให้พี่น้องชาวสวนยางพาราได้ระดับหนึ่ง และถือว่าเป็นการช่วยเหลือชดเชยส่วนต่างของราคายางพาราในเบื้องต้น

นายเทพไท กล่าวต่อว่า หลังจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล สิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคมนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ระยะที่ 2 จะเริ่มต่อในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 จึงอยากให้รัฐบาลได้นำมติ กนย. เข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร ระยะที่ 2 เป็นมติ ครม. โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา ได้มีความสบายใจ และความมั่นใจว่า ชาวสวนยางพาราทุกคนจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคายางพารา ตามโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลอย่างแน่นอน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

tidkhao.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 13:19

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: เทพไท เรียกร้อง กรม. อนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะ2



ติตข่าวไทย

เทพไท เรียกร้อง กรม. อนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะ2



By ติตข่าว

Published on 07/06/2020



เทพไท เรียกร้อง ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะ2

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.63 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่ 2 ตามนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ให้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ในกรอบงบประมาณ 30,000 ล้านบาท ประกันรายได้จากยาง 3 ชนิด โดยกำหนดราคาอย่างต่ำ ก.ก.ละ 60 บาท น้ำยางสด ก.ก.ละ 57 บาท ยางก้อนถ้วย ก.ก.ละ 46 บาท เศษยางหรือขี้ยาง ก.ก.ละ 23 บาท มีระยะเวลาการประกันรายได้ 5 เดือน จำนวนพื้นที่ยางละไม่เกิน 25 ไร่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563

เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 จำนวนประมาณ 1.8 ล้านคน ในพื้นที่เปิดกรีต 18 ล้านไร่ เงินชดเชยส่วนต่างจะจ่ายเป็น 5 งวด หรือจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง จะโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของสวนยาง 60% และคนกรีตยาง 40% โดยตรงนั้น สร้างความพึงพอใจให้พี่น้องชาวสวนยางพาราได้ระดับหนึ่ง และถือว่าเป็นการช่วยเหลือชดเชยส่วนต่างของราคาพาราในเบื้องต้น

นายเทพไท กล่าวต่อว่า หลังจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล สิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคมนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ระยะที่ 2 จะเริ่มต่อในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 จึงอยากให้รัฐบาลได้นำมติ กนย. เข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร ระยะที่ 2 เป็นมติ ครม.โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา ได้มีความสบายใจ และความมั่นใจว่า ชาวสวนยางพาราทุกคนจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคาพารา ตามโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลอย่างแน่นอน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

rubberplasma.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 05:14

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดพิธีรับมอบคู่มือ FSC เล่มแรกในไทย เพิ่มเป้าขยายสวนยางมาตรฐาน FSC ทั่วประเทศ



Rubber Focus

Rubber News

กยท. จัดพิธีรับมอบคู่มือ FSC เล่มแรก ในไทย เพิ่มเป้าขยายสวนยางมาตรฐาน FSC ทั่วประเทศ

By admin_rubber - June 7, 2020

50

0



รหัสข่าว: I-1200608000122

หน้า: 1/6



เมื่อเร็วๆ นี้ กยท. จัดพิธีรับมอบ "คู่มือการรับรองการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) สำหรับสวนยางพาราในประเทศไทย" คู่มือเล่มแรกในไทย จาก สกสว. และ ภาควิชาการการจัดการป่าไม้ ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อส่งไม้ต่อชาวสวนยาง เน้น ยกกระดับมาตรฐานสวนยางทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมรัชฎา อาคาร 2 ชั้น 2 การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ



นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เผยที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มองว่าในอนาคตทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตจากผลผลิตของสวนยางพาราทั้งไม้และน้ำยางพาราที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น ต้องมีการจัดการที่ดี ถูกกฎหมาย หรือ ไม้บุกรุกป่าธรรมชาติ เป็นต้น กลุ่มองค์กรเอกชนทั่วโลกจึงได้จัดตั้งองค์กร FSC : Forest Stewardship Council เพื่อกำหนดมาตรฐานในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก กยท. ได้ดำเนินการตามแผนงานส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐานฯ ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อสร้างมาตรฐานสวนยางของไทย เข้าสู่ระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามหลักสากล โดยปี 2563 จะดำเนินการนำร่องในพื้นที่กองจัดการสวนยาง 1 เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ จำนวน 8,050 ไร่ และเปิดรับสมัครเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, กระบี่, พัทลุง, สงขลา และสตูล คิดเป็นจำนวนพื้นที่รวม 155,000 ไร่ และวางเป้าหมายในปี 2564 ว่าต้องการขยายการสร้างมาตรฐานสวนยางให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการอีก โดยเพิ่มพื้นที่อีก 237,000 ไร่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

rubberplasma.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 05:14

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดพิธีรับมอบคู่มือ FSC เล่มแรกในไทย เพิ่มเป้าขยายสวนยางมาตรฐาน FSC ทั่วประเทศ



"กยท. ได้รับมอบคู่มือฯ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจะร่วมผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม คู่มือการรับรองการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) สำหรับสวนยางพาราในประเทศไทย จะถูกถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อยกระดับและพัฒนาอาชีพการทำสวนยางพาราของไทยให้มั่นคงยั่งยืนขึ้น"



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

rubberplasma.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 05:14

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดพิธีรับมอบคู่มือ FSC เล่มแรกในไทย เพิ่มเป้าขยายสวนยางมาตรฐาน FSC ทั่วประเทศ



ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวว่ สกสว. มุ่งสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุน การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาคู่มือ และศักยภาพของผู้ทำสวนยางพารา และผู้ประกอบการไม้ยางพาราให้ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้ในระดับ นานาชาติ" ได้ผลงานจากการวิจัยที่สำคัญ คือ "คู่มือการรับรองการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) สำหรับสวนยางพาราในประเทศไทย" นับเป็นคู่มือฉบับแรกของไทยที่เป็นผลผลิตจากการวิจัยตาม หลักวิชาการและได้ผ่านการนำไปทดลองสร้างการรับรู้ให้กับผู้ทำสวนยางพาราและผู้ประกอบการที่ใช่ไม้และน้ำ ยางพาราในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

rubberplasma.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 05:14

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดพิธีรับมอบคู่มือ FSC เล่มแรกในไทย เพิ่มเป้าขยายสวนยางมาตรฐาน FSC ทั่วประเทศ



“ผลงานวิจัยชิ้นนี้ จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนยางพาราในระดับสากล อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสวนยางพาราทั้งระบบ รวมทั้ง การสร้างอำนาจต่อรองกับประเทศคู่ค้า และเพิ่มช่องทางการส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก”
ผอ.สกสว. กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

rubberplasma.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 05:14

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดพิธีรับมอบคู่มือ FSC เล่มแรกในไทย เพิ่มเป้าขยายสวนยางมาตรฐาน FSC ทั่วประเทศ



ด้าน ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร หัวหน้าโครงการวิจัย ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับการในการส่งสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศจีน เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น และภูมิภาคต่างๆ ที่มีกำหนดเงื่อนไขแล้วในบางผลิตภัณฑ์ อีกทั้งจากวิกฤติโควิด-19 ทำให้การส่งออกสินค้าไปประเทศจีนมีอัตราลดลง ดังนั้น คณะนักวิจัยจึงได้พัฒนาคู่มือฉบับนี้ขึ้น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สกสว. และขณะทำการวิจัยได้รับการสนับสนุนในการรวบรวมข้อมูลจาก กยท.เป็นอย่างดี โดยคู่มือฉบับนี้จัดเป็นคู่มือการรับรองการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐาน FSC ฉบับแรกของประเทศไทยที่เป็นผลผลิตจากการวิจัยตามหลักวิชาการและได้ผ่านการนำไปทดลองสร้างการรับรู้ให้กับผู้ทำสวนยางพาราและผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้ไม้และน้ำยางพาราในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อให้เป็นคู่มือที่เหมาะสม ทันสมัย และ ง่ายต่อการศึกษาดูด้วยตนเอง จึงถือโอกาสนี้ส่งมอบให้ทาง กยท. เพื่อนำไปเผยแพร่และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้ทำสวนยางพาราในประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนยางพาราในระดับสากลอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสวนยางพาราทั้งระบบ เช่น การมีผลผลิตที่ยั่งยืน การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าที่ใช้ผลผลิตจากสวนยางพารารวมทั้ง การสร้างอำนาจต่อรองของประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าเรื่องราคาผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

prachachat.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08:11

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: โควิดจุดส่งออกหมอนยางอีด “จรินทร์” เซ็น MOU เองเหลือส่งอีก 18 ล.ใบ

ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

หน้าแรก หุ้บ-การเงิน ▾ อสังหาฯ เศรษฐกิจ ▾ การตลาด การเมือง ต่างประเทศ ในประเทศ รถยนต์ ▾

โควิดจุดส่งออกหมอนยางอีด “จรินทร์” เซ็น MOU เองเหลือส่งอีก 18 ล.ใบ

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 - 16:06 น.

f Facebook

Twitter

LINE





**โควิด-19 จุดส่งออก “หมอนยางพารา” วิตเป้าจรินทร์ หลังขนเอกขนตะลุดลงนาม
ขาย 20 ล้านใบ ส่งไปได้จริงแค่ 1.7 ล้านใบ กรมส่งออกมั่นใจส่งออกพฤษภาคม
2563 พื้นตัวดีขึ้น ด้าน กยท.ขงมาตรการประกันรายได้ชาวสวนยางเฟส 2 เข้า
กรม. 9 มิ.ย.นี้ คาดใช้วงเงิน 27,000 ล้านบาท ช่วยเหลือได้ 1.8 ล้านราย**

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ภายหลังจากที่นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ได้มุ่งดำเนินนโยบายให้ความสำคัญต่อการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรในฐานะเซลล์ประเทศไทย โดยการนำคณะภาคธุรกิจเยือนหลายประเทศ เช่น จีน สหภาพยุโรป สหรัฐ โดยในการเยือนตุรกี ทางบริษัท JSY LATEX จากนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับบริษัท REPKAUCUK จากตุรกี ได้เจรจาตกลงซื้อขายหมอนยางพาราได้ 20 ล้านใบ มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท โดยมีแผนเริ่มต้นส่งมอบตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2562 เป็นต้นมา แต่ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลการส่งออกหมอนยางพารา (พิกัด 94049090) จากข้อมูลกรมศุลกากรในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) 2563 ไม่ปรากฏว่ามีการส่งออกเลย

นายวิฑูรย์ มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ความคืบหน้าการส่งออกหมอนยางพาราภายหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทยอยลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับจีน ตุรกี และอินเดีย ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2562 โดยมีเป้าหมายจะส่งออกหมอนยางพาราแบบสำเร็จรูปได้รวม 10 ล้านใบ ทั้งนี้ กรมได้ติดตามการส่งมอบหมอนยางพาราไปยัง 3 ประเทศตั้งแต่วันที่ธันวาคม 2562-เดือนเมษายน 2563 ส่งออกได้ 1.7 ล้านใบ มูลค่า 1.7 พันล้านบาท โดยลดแรกเดือนธันวาคม-มกราคม 2563 ส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 800,000 ใบ ลดที่สองระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 40,000 ใบ ส่วนในเดือนเมษายนที่ผ่านมาสามารถส่งออกได้เพิ่ม 20,000 ใบ

“ยอดการที่ส่งออกหมอนยางพาราในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลดลง เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การส่งมอบสินค้าชะงักงัน ประกอบกับการระงับการจับจ่ายซื้อสินค้าของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการตลาดของประเทศผู้นำเข้าชะงักงันด้วย แต่เชื่อว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย การส่งออกจะคล่องตัวมากขึ้น ผู้บริโภคหันมาจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคจีนมั่นใจว่าการส่งออกหมอนยางพาราจะปรับตัวดีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 น่าจะพื้นตัวดีมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น”



สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงนั้น เป็นไปตามเป้าหมายการผลักดันการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยครั้งนั้นกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเอกชน 5 ราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงนาม MOU กับผู้นำเข้าจีน 4 ราย ผู้นำเข้าอินเดีย 1 ราย และผู้นำเข้าตุรกี 2 ราย มีเป้าหมายผลักดันการส่งออกหมอนยางพาราให้ได้ 10 ล้านใบ แต่การส่งออกหมอนยางพาราไปในประเทศดังกล่าวนั้นไม่ได้วางเป้าหมายว่าแต่ละประเทศจะส่งออกไปเท่าไร ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด ดังนั้น ยอดส่งออกหมอนยางพาราไปแต่ละประเทศจึงไม่เท่ากัน

ด้านแหล่งข่าวการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่ได้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าตุรกี ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซื้อหมอนยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งหลังจากทำ MOU แล้วขณะนั้นมอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ ไปติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการส่งมอบสินค้าตามสัญญา โดยจะเริ่มส่งมอบในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 นี้ เดือนละ 400,000 ใบ ยอมรับว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้คอนแทกต์ลูกค้าชะลอ อาจต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กยท. ยังมีโครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางของชาวสวนยาง อาทิ แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางโดยมีสินค้ายางพาราให้ผู้ประกอบการในช่วงโควิด-19 โครงการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ล่าสุดร่วมกับกระทรวงคมนาคม รวมไปถึงโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางเฟส 2 ที่จะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และคาดว่าจะเสนอ ครม. ในสัปดาห์นี้

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (স্যท.) กล่าวว่า ภาครัฐให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงโควิด-19 ได้ดี แม้จะยังไม่สามารถส่งออกได้มากนัก แต่การช่วยเหลือระยะยาวโดยเฉพาะผลักดันโครงการแปรรูปให้มากขึ้นจะดียิ่งกว่า ซึ่งเร็ว ๆ นี้ สยท. ในนามเกษตรกรจะได้เสนอโครงการขยายวงเงินกู้เพื่อโรงงานแปรรูปยางมือยาง ต่อกรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) โดยขอให้รัฐบาลมุ่งเน้นการใช้น้ำยางสดจากเกษตรกรไทยให้มากขึ้น แทนการส่งออกปามาเลเซีย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

prachachat.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08:11

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: โควิดจุดส่งออกหมอนยางยืด “จุนทร์” เซ็น MOU เองเหลือส่งอีก 18 ล.ใบ

รายงานข่าวระบุว่า ในส่วนการเดินหน้าดูแลเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นั้น ในวันที่ 9 มิ.ย. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ตามที่ กยท.เสนอขอชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง 27,000 ล้านบาท จากที่ กยท.ได้เสนอไปก่อนหน้านี้ 43,000 ล้านบาท เพื่อชดเชยส่วนต่างของราคายางพาราให้เกษตรกร 1.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการประกันรายได้ระยะที่ 1 ที่มีเกษตรกร 1.7 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลอนุมัติให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดเงื่อนไขชดเชยรายได้ รายละไม่เกิน 25 ไร่ เป็นเวลา 5 เดือน โดยกำหนดราคาประกันน้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาทต่อ กก. ราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาทต่อ กก. แบ่งสัดส่วนรายได้ระหว่างเจ้าของสวน 60% และคนกรีด 40% เช่นเดิม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08:16

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: โควิดจุดส่งออกหมอนยางอีด "จรินทร์" เซ็น MOU เองเหลือส่งอีก 18 ล.ใบ

LINE TODAY

Top

เรื่องเด็ด

ดูดวง

ทั่วไป

บันเทิง

ไลฟ์สไตล์

กีฬา

More ▾

โควิดจุดส่งออกหมอนยางอีด "จรินทร์" เซ็น MOU เองเหลือส่งอีก 18 ล.ใบ

Prachachat

เผยแพร่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 16.06 น.

แก้ไข 7 มิถุนายน 2563 เวลา 9.14 น.

♥ 0

💬 0





โควิด-19 จุดส่งออก “หมอนยางพารา” วิตเป้าจรินทร์ หลังชนเอกชนตะลุยลงนามขาย 20 ล้านใบ ส่งไปได้จริงแค่ 1.7 ล้านใบ กรมส่งออกมั่นใจส่งออกพฤษภาคม 2563 ฟื้นตัวดีขึ้น ด้าน กยท.ขงมาตรการประกันรายได้ชาวสวนยางเฟส 2 เข้า ครม. 9 มิ.ย.นี้ คาดใช้วงเงิน 27,000 ล้านบาท ช่วยเหลือได้ 1.8 ล้านราย

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ภายหลังจากที่นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ได้มุ่งดำเนินนโยบายให้ความสำคัญต่อการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรในฐานะเซลล์ประเทศ โดยการนำคณะภาคธุรกิจเยือนหลายประเทศ เช่น จีน สหภาพยุโรป สหรัฐ โดยในการเยือนธุรกิจ ทางบริษัท JSY LATEX จากนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับบริษัท REPKAUCUK จากตุรกี ได้เจรจาตกลงซื้อขายหมอนยางพาราได้ 20 ล้านใบ มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท โดยมีแผนเริ่มต้นส่งมอบตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2562 เป็นต้นมา แต่ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลการส่งออกหมอนยางพารา (พิกัด 94049090) จากข้อมูลกรมศุลกากรในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) 2563 ไม่ปรากฏว่ามีการส่งออกเลย

นายวิฑูรย์ มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ความคืบหน้าการส่งออกหมอนยางพาราภายหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทยอยลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับจีน ตุรกี และอินเดีย ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2562 โดยมีเป้าหมายจะส่งออกหมอนยางพาราแบบสำเร็จรูปได้รวม 10 ล้านใบ ทั้งนี้ กรมได้ติดตามการส่งมอบหมอนยางพาราไปยัง 3 ประเทศตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562-เดือนเมษายน 2563 ส่งออกได้ 1.7 ล้านใบ มูลค่า 1.7 พันล้านบาท โดยลดแรกเดือนธันวาคม-มกราคม 2563 ส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 800,000 ใบ ลดที่สอง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 40,000 ใบ ส่วนในเดือนเมษายนที่ผ่านมาสามารถส่งออกได้เพิ่ม 20,000 ใบ

“ยอดการที่ส่งออกหมอนยางพาราในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลดลง เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การส่งมอบสินค้าชะงักงัน ประกอบกับการระงับการจับจ่ายซื้อสินค้าของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการทำตลาดของประเทศผู้นำเข้าชะงักงันด้วย แต่เชื่อว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย การส่งออกจะคล่องตัวมากขึ้น ผู้บริโภคหันมาจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคจีนมั่นใจว่าการส่งออกหมอนยางพาราจะปรับตัวดีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 น่าจะฟื้นตัวดีมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08:16

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: โควิดจุดส่งออกหมอนยางพารา "จूरिनทร์" เซ็น MOU เองเหลือส่งอีก 18 ล.ใบ

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงนั้น เป็นไปตามเป้าหมายการผลักดันการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยครั้งนั้นกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเอกชน 5 ราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงนาม MOU กับผู้นำเข้าจีน 4 ราย ผู้นำเข้าอินเดีย 1 ราย และผู้นำเข้าตุรกี 2 ราย มีเป้าหมายผลักดันการส่งออกหมอนยางพาราให้ได้ 10 ล้านใบ แต่การส่งออกหมอนยางพาราไปในประเทศดังกล่าวไม่ได้วางเป้าหมายว่าแต่ละประเทศจะส่งออกไปเท่าไร ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด ดังนั้น ยอดส่งออกหมอนยางพาราไปแต่ละประเทศจึงไม่เท่ากัน

ด้านแหล่งข่าวการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่ได้มีการเจรจาลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซื้อหมอนยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งหลังจากทำ MOU แล้ว ขณะนั้นมอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ ไปติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการส่งมอบสินค้าตามสัญญา โดยจะเริ่มส่งมอบในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 นี้ เดือนละ 400,000 ใบ ยอมรับว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้คอนแทกต์ลูกค้าชะลอ อาจต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กยท.ยังมีโครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาของชาวสวนยาง อาทิ แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางโดยมีสินค้าแปรรูปยางพาราให้ผู้ประกอบการในช่วงโควิด-19 โครงการกระตุ้นการใช้ยางในประเทศ ล่าสุดร่วมกับกระทรวงคมนาคม รวมไปถึงโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางเฟส 2 ที่จะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และคาดว่าจะเสนอ ครม.ในสัปดาห์นี้

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยท.) กล่าวว่า ภาครัฐให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงโควิด-19 ได้ดี แม้จะยังไม่สามารถส่งออกได้มากนัก แต่การช่วยเหลือระยะยาวโดยเฉพาะผลักดันโครงการแปรรูปให้มากขึ้นจะดียิ่งกว่า ซึ่งเร็ว ๆ นี้ สยท.ในนามเกษตรกรจะได้เสนอโครงการขยายวงเงินกู้เพื่อโรงงานแปรรูปยางมือยาง ต่อกรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) โดยขอให้รัฐบาลมุ่งเน้นการใช้น้ำยางสดจากเกษตรกรไทยให้มากขึ้นแทนการส่งออกปามาเลเซีย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08:16

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: โควิดจุดส่งออกหมอนยางยืด "จูรินทร์" เซ็น MOU เองเหลือส่งอีก 18 ล.ใบ

รายงานข่าวระบุว่า ในส่วนการเดินหน้าดูแลเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นั้น ในวันที่ 9 มิ.ย. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ตามที่ กยท.เสนอขอชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง 27,000 ล้านบาท จากที่ กยท.ได้เสนอไปก่อนหน้านี้ 43,000 ล้านบาท เพื่อชดเชยส่วนต่างของราคา ยางพาราให้เกษตรกร 1.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการประกันรายได้ระยะที่ 1 ที่มีเกษตรกร 1.7 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลอนุมัติให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดเงื่อนไขชดเชยรายได้ รายละไม่เกิน 25 ไร่ เป็นเวลา 5 เดือน โดยกำหนดราคาประกันน้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาทต่อ กก. ราคาอย่างก่อนถ่วง (DRC 50%) 23 บาทต่อ กก. แบ่งสัดส่วนรายได้ระหว่างเจ้าของสวน 60% และคนกรีต 40% เช่นเดิม

[ดูข่าวต้นฉบับ](#)

